
sþ. 408. Fyrirspurn [196. mál]
til iðnaðarráðherra um könnun á notagildi leirs í Dalasýslu til iðnaðarframleiðslu.

Frá Ingiberg J. Hannessyni og Friðjóni Þórðarsyni.

1. Leiðir könnun sú, sem átt hefur sér stað á undanförnum árum á notagildi
leirs í Dalasýslu, til þess að fyrirhuguð sé vinnsla leirsins með stofnun til-
raunaverksmiðju í sýslunni?

2. Ef um jákvæðar niðurstöður er að ræða í þessu sambandi, hvenær má þá
vænta þess, að hafist verði handa um stofnun og starfrækslu slíkrar verk-
smiðju?


